



## Khách Hành Hương bắt đầu viếng Đền thờ Đức Bà Cả để viếng mộ của Đức Giáo hoàng Phanxicô

*Thanh Quảng sdb - Kathleen N. Hattrup (Aleteia)*

Sau tang lễ các hồng y đã qui tụ quanh lăng mộ của Đức Giáo hoàng Phanxicô để cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ mà Đức cố Giáo hoàng yêu mến.



Vào Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót, ngày 27 tháng 4 năm 2025, Tòa thánh đã công bố những bức ảnh về lăng mộ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Vị giáo hoàng người Argentina đã được chôn cất vào chiều hôm qua tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Buổi lễ ngắn gọn diễn ra sau cánh cửa đóng kín, với sự tham dự của một nhóm nhỏ và do Đức Hồng y Kevin Farrell, Nhiếp chính của Đền thờ chủ trì.

Theo di nguyện cuối cùng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, lăng mộ của ngài "đơn giản, không có trang trí đặc biệt nào và chỉ có dòng chữ: Franciscus". Cây thánh giá trên lăng mộ của ngài là bản sao của cây thánh giá mà ngài đeo, mô tả Chúa Kitô là Chúa chăn chiên nhân lành, mang một con chiên trên vai.

Sáng nay, các tín đồ đã đổ xô đến mộ Đức Phanxicô. Hôm qua, khoảng 400.000 tín hữu đã tham dự tang lễ và lễ di quan của ngài từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

Sáng nay, cửa Vương cung thánh đường Đức Bà Cả mở lúc 7 giờ sáng và 13.000 người đã vào kính viếng. Một hàng dài người xếp hàng bên ngoài Vương cung thánh đường vào giữa trưa.



### **Các Hồng y tập trung tại lăng mộ**

Chiều Chúa nhật lúc 4 giờ chiều, các Hồng y đã cùng nhau đến viếng mộ Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Hầu như tất cả các Hồng y hiện đang ở Rome, vì hầu hết họ đã đồng tế Thánh lễ an táng với vị Hồng Y niên Trưởng của trường của Hồng y Đòn là Đức Hồng y Giovanni Re.

Các Hồng y tiến vào qua Cửa Thánh, viếng mộ Đức Phanxicô và sau đó đến nhà nguyện nơi trưng bày biểu tượng Di ảnh Đức Bà Cứu chuộc Dân thành Roma (Salus Populi Romani). Sau đó, họ sẽ cùng nhau đọc kinh Chiều (Vespers).

Xem video về nghi thức an táng tại đây:

<https://www.youtube.com/watch?v=RvgSgkEaRdo>